

Số: /BC-UBND

Phú Xuân, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch của UBND huyện Phú Vang; Công văn số 1073/UBND-NV ngày 08/7/2024 của UBND huyện Phú Vang về việc chế độ báo cáo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; và Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 12/3/2024 của UBND xã Phú Xuân về việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ (sau đây viết tắt là QCDC) ở cơ sở 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân báo cáo cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Phú Xuân là một xã đầm phá cách trung tâm Huyện lỵ 5km về phía đông Bắc, có đường tỉnh lộ 10 A và tỉnh lộ 3 đi qua. Ranh giới hành chính được xác định như sau:

- + Phía Bắc giáp xã Phú Thuận.
- + Phía Nam giáp thị trấn Phú Đa, xã Phú Lương.
- + Phía Đông giáp xã Phú Hải, xã Phú Diên.
- + Phía Tây giáp xã Phú Hồ, xã Phú Mỹ.

Tổng diện tích tự nhiên của xã: 3.022,8 ha. Trong đó: đất nông nghiệp: 1.166,7 ha (Đất sản xuất nông nghiệp: 707,3 ha; đất lâm nghiệp: 93,4; đất NTTS: 366 ha); đất chuyên dùng 297,3; đất ở: 79,3 ha; đất phi nông nghiệp 1.479,5 ha.

Trên địa bàn xã có 6 thôn, trong đó có 1 thôn làm ngư nghiệp và 5 thôn làm nông nghiệp. Toàn xã có 2.438 hộ/10.243 nhân khẩu. Đa số người dân trên địa bàn sinh sống chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp và NTTS. Trên địa bàn xã có: 03 Niệm phật đường (Niệm phật đường Quảng Ba, Diên Xuân và Lộc Sơn), không có nhà thờ nguyện nhưng có 03 hộ/16 khẩu theo đạo Thiên Chúa giáo, 03 hộ/19 khẩu theo đạo Tin lành.

Phú Xuân có tiềm năng lớn về đánh bắt và NTTS, có bờ phá dài trên 13km và có đầm Sam Chuồng trong hệ thống đầm phá Tam Giang- Cầu Hai với diện tích trên 1.015ha mặt nước, là tiềm năng lớn để phát triển đánh bắt và NTTS. Đây là ngành kinh tế mũi nhọn, là thế mạnh, lợi thế so sánh để phát triển

KT-XH trên địa bàn. Trên địa bàn xã có Tỉnh lộ 10A, Tỉnh lộ 3 đi qua, đường trục chính liên xã và các trục đường ngang nối tỉnh lộ với đường trục chính tạo thành một hệ thống đường giao thông hợp lý, thuận lợi cho giao lưu trong nội bộ xã và với bên ngoài.

Các yếu tố địa lý tự nhiên nêu trên khá thuận lợi cho phát triển KT-XH của xã. Phú Xuân cũng là địa bàn quan trọng trong chiến lược an ninh- quốc phòng của Huyện, Tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội luôn luôn chú trọng đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương, những công việc điều thông qua nhân dân để thực hiện phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát; Nhờ thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở đã tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tình hình khiếu kiện vượt cấp kéo dài không xảy ra; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) của xã đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến về nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán từ thôn trở lên và lồng ghép tại 06 hội nghị triển khai tại 6 khu dân cư ở thôn. Cung cấp và gửi toàn văn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến trưởng các ban ngành, đoàn thể, trưởng Ban công tác mặt trận thôn và trưởng thôn để chủ động nghiên cứu, thực hiện và giám sát thực hiện. Chỉ đạo Đài truyền thanh xã tăng cường về công tác tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên hệ thống đài truyền thanh của xã. Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện một số nội dung Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đôn đốc các đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023, trong đó chú trọng rà soát, bổ sung các quy chế, nội quy, quy ước thực hành dân chủ. Do có nhiều hình thức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và nhiều văn bản của cấp trên và của địa phương, do vậy nhận thức của chính quyền, tổ chức mặt trận các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về dân chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được nâng lên rõ rệt. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã ngày càng được gắn bó và tạo điều kiện thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp

Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống,

năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân; ngày 26/9/2022 UBND xã ban hành Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBND xã, thay thế Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 26/02/2021. UBND xã công khai các thông tin trích nộp kinh phí công đoàn, phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nội quy, quy chế liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức và người lao động, thỏa ước lao động tập thể, việc trích lập hay sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại...

3. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ủy ban nhân dân xã đã tham mưu Đảng ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ gồm 12 đồng chí, gồm 1 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban và 2 đồng chí làm Phó ban; Ban chỉ đạo QCDC của xã thường xuyên được kiện toàn, bổ sung để phù hợp với tình hình; ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng lĩnh vực, nhiệm vụ phân công cũng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thành viên và trong từng giai đoạn. Hàng năm Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tham mưu cho Đảng ủy xây dựng Kế hoạch chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và triển khai đến cán bộ cốt cán của xã gồm cán bộ, công chức trưởng phó các ban ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Đôn đốc và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của HĐND, MTTQVN xã trong quá trình thực hiện các nội dung về thực hiện dân chủ ở xã theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành rà soát các văn bản thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và quy trình tổ chức thực hiện.

4. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

- Ban Thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo, chính quyền luôn phối hợp nên đã tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động đạt hiệu quả, thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo... bằng nhiều hình thức thiết thực, đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ xã đến khu dân cư luôn bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND xã; chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể xã năm 2024 để tổ chức, triển khai thực hiện.

- Quyền làm chủ của nhân dân được tăng cường và phát huy hiệu quả, các tầng lớp nhân dân trong xã không ngừng nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục thực hiện vai trò tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên phấn đấu thực hiện tốt vai trò, vị trí của Mặt trận và các đoàn thể làm thúc đẩy cho cán bộ Mặt trận dân cư, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân nâng cao được ý thức, trách nhiệm; chủ động triển khai các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của hệ thống Mặt trận trong thời gian tới.

- Hoạt động giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị: BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai cụ thể, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng đại diện cho lợi ích, nguyện vọng của nhân dân. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận xã đã phối hợp với các đoàn thể xã xây dựng nội dung 5 cuộc giám sát vào quý III năm 2024.

- Công tác phản biện xã hội theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị: Căn cứ Hướng dẫn hàng năm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, căn cứ Kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án của địa phương, trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể đã lựa chọn nội dung, vấn đề phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phù hợp, những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

1. Thực hiện dân chủ ở

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của xã đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai về các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các văn bản của địa phương đến người dân.

** Kết quả đã công khai:*

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của xã.

- Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, công trình trên địa bàn của xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn xã. (*Quy hoạch sử dụng đất 2023-2030 và Quy hoạch chung giai đoạn 2030-2040; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của xã; Quy hoạch bán đấu giá đất hàng chục lô ở các thôn Xuân Ổ, Diên Đại, Quảng Xuyên ...*)

- Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân (*UBND xã ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức qua từng nhiệm kỳ được điều chỉnh, bổ sung và công khai đầy đủ TTHC giải quyết tại xã*).

- Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, dự án đối với xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp (*Như các loại quỹ đến nay quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Phòng chống thiên tai; Quỹ ngày vì người ngheo; các Chi hội khuyến học thu quỹ khuyến học, hàng năm huy động hàng chục triệu đồng; Khoản huy động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông bê tông liên thôn, xóm, đường giao thông bê tông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp với kinh phí hàng chục tỉ đồng*).

- Chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế. (*Vốn vay ngân hàng chính sách xã hội gồm 35,47 tỉ đồng/997 hộ vay; Đến nay bình xét 37 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,49%; 37 hộ cận nghèo; Xét và trợ cấp bảo trợ xã hội; Xây dựng nhà Đại đoàn kết; Xây dựng nhà tình thương, nhà phòng chống lụt bão và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, BTXH, trẻ em dưới 6 tuổi đạt 100%...*)

- Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của xã mà chính quyền xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở này (*Kế hoạch SD đất, Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; Quyết định đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã ...*).

- Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu (*Như phí vệ sinh môi trường, lệ phí giải quyết TTHC, Thu quỹ đấu đất 5%, đấu lô quây chợ ...đạt theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra*).

- Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện (*Theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh TT Huế; Qua rà soát hàng năm hiện TTHC giải quyết tại xã gồm 27 lĩnh vực với 118 TTHC và lĩnh vực liên thông gồm 3 lĩnh vực với 22 TTHC, được công khai đầy đủ cho nhân dân biết để thực hiện*).

- Những nội dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết (*Bên cạnh những nội dung trên UBND xã thường xuyên công khai cho dân biết các vấn đề khác như công khai danh sách và độ tuổi khám tuyển NVQS hàng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao và các vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh ở địa phương...*)

* *Nội dung công khai để dân biết:* Bằng nhiều hình thức công khai, thông qua các kỳ họp HĐND, các cuộc họp của UBND, UBMTTQVN xã, thông qua Đài loa truyền thanh xã, niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn, họp dân, qua tiếp xúc cử tri, qua các tổ chức đoàn thể để thông báo trực tiếp để nhân dân biết.

UBND xã tùy theo tính chất, mức độ quan trọng của từng nội dung và hình thức công khai để hướng dẫn và chỉ đạo công khai thông qua một hay nhiều hình thức khác để chuyển tải đến nhân dân được biết.

* *Kết quả thực hiện thực hiện nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định gồm:*

- Hương ước, quy ước của làng, thôn (*Đã xây dựng quy ước, hương ước 6/6 thôn và 5/5 cơ quan, trường học, đến nay thôn, cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa 100%; gia đình văn hóa đạt 87,6%*)

- Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (*Ban Thanh tra nhân dân hàng năm được bổ sung, kiện toàn và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (Ban phát triển thôn) được thành lập 6/6 thôn, hàng năm được bổ sung, củng cố và duy trì hoạt động trong công tác giám sát các công trình xây dựng cơ bản và phát triển nông thôn mới trên địa bàn xã*).

* *Nội dung:* Đề tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; Ban chỉ đạo QCDC ở xã đã chỉ đạo các thôn tiến hành tổ chức các hội nghị ở các thôn để trình bày những nội dung để nhân dân hiểu biết và tham gia đóng góp ý kiến để tạo điều kiện cho cấp trên có cơ sở quyết định được một cách công khai, dân chủ và đúng theo trình tự thủ tục của pháp luật quy định.

* *Kết quả thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định gồm:*

- Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư và phương án phát triển ngành nghề của xã (*Như nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và nhiệm kỳ 5 năm; Phương án chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa sang trồng màu, trồng lúa có chất lượng diện tích đồng mẫu lớn ở thôn Lộc Sơn;...*).

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã. (*Quy hoạch tổng thể xã Phú Xuân 2023-2030, 2030-2040; Kế hoạch sử dụng đất và phương án điều chỉnh việc quản lý sử dụng đất hàng năm của xã*).

- Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn cấp xã; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng (*Các chương trình kinh tế trọng điểm của xã hàng năm; Phương án đền bù mở đường TL10, Xây dựng cơ sở hạ tầng khác trên địa bàn xã...*)

- Những nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết (*Như bình xét hộ nghèo hàng năm, Xây dựng quy ước, hương ước thôn văn hóa, gia đình văn hóa...*)

* *Nội dung:* Bằng hình thức thông qua Hội nghị cán bộ cốt cán, họp ở các thôn và các buổi tiếp xúc cử tri trước các kì họp HĐND xã, tham mưu để HĐND và UBND ban hành các văn bản để tổ chức tuyên truyền để nhân dân biết, bản đề cấp trên có cơ sở quyết định những nội dung phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và đúng theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

* *Kết quả thực hiện những nội dung nhân dân tham gia giám sát gồm:*

- Việc thực hiện quyền giám sát của nhân dân thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng. Ban TTND và Ban giám sát cộng đồng

hoạt động hai năm một nhiệm kỳ được bầu từ đại diện của các tổ chức đoàn thể ở thôn. Trong năm qua đã thực hiện tốt việc giám sát ở các thôn và đã phối hợp với HĐND xã tham gia giám sát theo các chương trình giám sát hàng năm của HĐND xã. Qua giám sát đã phát huy được vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng trong việc nhắc nhở và phản ánh đến cấp có thẩm quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về mọi mặt khi thực hiện các công trình, dự án.

- Ngoài ra nhân dân giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc kiến nghị thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

* *Nội dung:* Giám sát trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh; Giám sát về đất đai và xây dựng cơ bản; Khu quy đầu giá đất Xuân Ổ, Diên Đại, giám sát việc thực hiện Luật bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội; Giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp; Giám sát kế hoạch Sử dụng đất của xã hàng năm; Giám sát việc thực hiện quy ước, hương ước của thôn; Giám sát việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Giám sát việc đóng góp xây dựng nhà trường; Giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Giám sát UBND việc thực hiện chế độ chính sách với các gia đình chính sách người có công, người cao tuổi, hộ nghèo; Giám sát việc thu và quản lý sử dụng các loại quỹ như Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, Quỹ phòng chống thiên tai...

2. Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị

Trong tổ chức thực hiện, HĐND và UBND có trách nhiệm phối hợp với UBMMTQ tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung theo thẩm quyền và thuộc trách nhiệm điều hành của HĐND và UBND; duy trì lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo HĐND và UBND vào các ngày thứ năm hàng tuần. UBMTTQ phối hợp các tổ chức thành viên của mặt trận giám sát việc thực hiện và tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dân chủ tại địa phương. Trưởng thôn có trách nhiệm phối hợp với Ban công tác Mặt trận chủ trì, tổ chức các cuộc họp nhân dân trong thôn để lấy ý kiến nhân dân thực hiện các nội dung nhân dân biết về các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương trên các mặt về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Những nội dung để nhân dân bàn, quyết định trực tiếp về đóng góp xã hội hoá xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng quy ước, hương ước... nhân dân bàn, tham gia đóng góp ý kiến để cấp trên quyết định, nhân dân giám sát và các nội dung khác thực hiện tại thôn... Do vậy trong 6 tháng đầu năm qua thực hiện dân chủ ở dân chủ ở địa phương đã thu được những kết quả nhất định trên các mặt về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đời sống nhân dân ngày một phát triển, tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là gắn với giải quyết các vấn đề dân sinh trên địa bàn của xã: Xác định việc triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là góp phần làm đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác điều hành, quản lý và lề lối làm việc của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên, mang lại bầu không khí dân chủ, cởi mở và được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, tạo động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

1. Thuận lợi

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của xã đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở liên quan đến các vấn đề dân sinh trên địa bàn như: Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ sản xuất tại các khu vực bị thu hồi đất để thực hiện dự án như thu hồi ruộng 64 khú đầu giá đất Xuân Ổ, Diên Đại. Việc thực hiện công khai, niêm yết các quy trình, các thủ tục hành chính, Mức thu các loại phí, lệ phí, nội quy, quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của xã đã được thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định và thuận tiện giúp cho các tổ chức, công dân tiện nghiên cứu và thực hiện. Việc thực hiện bình xét, công khai danh sách hộ nghèo, công tác tuyên quân, công khai các chế độ, chính sách và thực hiện chi trả các chế độ chính sách liên quan đối tượng là người có công, đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo, thu các loại quỹ... được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Việc triển khai bình xét thôn văn hoá, gia đình văn hoá được Ban chỉ đạo phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của xã chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, tiêu chuẩn hướng dẫn, chất lượng và số lượng gia đình văn hoá ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm đạt bình quân 85- 90%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm đến nay toàn xã còn 1,49%.

2. Khó khăn, tồn tại

Bên cạnh những thuận lợi đã đạt được, tuy nhiên trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã cũng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cũng như các văn bản của Đảng, Nhà nước về QCDC ở cơ sở đôi lúc chưa được kịp thời, chưa sâu rộng, công tác triển khai còn mang tính hình thức; việc kiểm tra, đôn đốc của Ban chỉ đạo QCDC cấp trên chưa thường xuyên; việc tổ chức đánh giá sơ, tổng kết hàng năm chưa đầy đủ, kịp thời.

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

3.1. Nguyên nhân: Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trước hết phải nói đến là sự nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và người dân chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC, cũng như quyền lợi, trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện dân chủ và phát huy dân chủ.

- Hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC cơ sở chưa phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ; một số thành viên Ban Chỉ đạo chưa sâu sát với địa bàn, lĩnh vực phân công trách nhiệm.

3.2. Bài học kinh nghiệm:

Nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã ngày càng hiệu quả hơn, đòi hỏi cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ xã đến thôn tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, tổ chức, cá nhân phụ trách địa bàn, định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các quy định, quy chế của địa phương.

Thường xuyên rà soát các văn bản để kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN, các tổ chức chính trị- xã hội về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở gắn với chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng trên các lĩnh vực, đặc biệt là giám sát việc triển khai thực hiện các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn .

Tổ chức tốt các Hội nghị lấy ý kiến nhân dân để nhân dân bàn và quyết định, lấy ý kiến nhân dân tham gia để chính quyền các cấp xem xét quyết định.

Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện và đánh giá đúng thực chất về phong trào thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC tại cơ sở. Có như vậy mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mới thật sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng thì mọi phong trào thi đua dù khó khăn cũng sẽ thu được kết quả.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Tiếp tục tổ chức triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư đảm bảo theo Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Các ban ngành, đoàn thể xã và Ban điều hành các thôn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ

đạo, quán triệt và triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân chủ và thực hành dân chủ.

3. Gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện có hiệu quả dân chủ ở cơ sở ở các loại hình cơ sở; đẩy mạnh việc thực hiện, tổ chức có hiệu quả các hội thảo, hội nghị chuyên đề về thực hiện dân chủ ở cơ sở ở các loại hình cơ sở.

4. Chỉ đạo triển khai việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở ở cơ sở gắn với việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên cập nhật, nghiêm túc công khai các thủ tục hành chính, đúng quy định tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên trang thông tin điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính.

5. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên trong thực hành dân chủ; nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở xã; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh việc thực hiện, tổ chức có hiệu quả các hội nghị chuyên đề về thực hiện dân chủ ở cơ sở ở các loại hình cơ sở. Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền; chú trọng chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện cải cách các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; nhất là lãnh đạo nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong, lề lối làm việc, quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

7. Thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc như: những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ô nhiễm môi trường...

8. Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở xã triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp mình; các chương trình kiểm tra, giám sát dân chủ ở cơ sở phải lấy cơ sở, người dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động làm trọng tâm; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra,

giám sát, nhất là theo dõi việc xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế cũng như việc giải quyết các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát.

9. Ban Chỉ đạo dân chủ ở cơ sở xã chú trọng tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có biến động về công tác cán bộ, bảo đảm duy trì các hoạt động của Ban Chỉ đạo. Rà soát, bổ sung quy chế hoạt động, phân công thành viên Ban Chỉ đạo phù hợp, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo được thường xuyên, sâu sát và hiệu quả.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện các chương trình, dự án, các chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Đề nghị cấp trên tổ chức tập huấn cho cán bộ ở cơ sở về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Trên đây là Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024 và hương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (*kèm theo Biểu 1B*). UBND xã Phú Xuân kính báo cáo UBND huyện Phú Vang được biết./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- TV Đảng ủy;
- CT, các PCT UBND xã;
- UBMT và các Đoàn thể của xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Minh Việt

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Kết quả tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 7 năm 2024 của UBND xã Phú Xuân)

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn về thực hiện dân chủ cơ sở		Số lượng văn bản ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở		Thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở						Số lượng đơn, thư nhân dân gửi đến người đứng đầu đơn vị, địa phương		Số lượng đơn, thư đã giải quyết		Số buổi tiếp dân của người đứng đầu đơn vị/số người được tiếp			
				Cấp huyện			Cấp xã							Cấp huyện		Cấp xã	
Số hội nghị	Số người tham gia	Cấp huyện	Cấp xã	Số cuộc	Số đơn vị, tổ chức	Số cán bộ, đảng viên	Số cuộc	Số đơn vị, tổ chức	Số cán bộ, đảng viên	Cấp huyện	Cấp xã	Cấp huyện	Cấp xã	Số buổi	Số người	Số buổi	Số người
0	0		01				0	0	0		10		07			26	0